

VŨ THƯ

Ứng phó với rét đậm, rét hại bảo vệ lúa xuân

Đến ngày 21/2, huyện Vũ Thư đã gieo cấy được gần 7.000ha lúa xuân, đạt 95 - 97% kế hoạch. Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại, nền nhiệt độ giảm sâu, huyện và các địa phương vào cuộc cùng nông dân triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống rét bảo vệ an toàn diện tích lúa xuân mới gieo cấy.

Những ngày qua, thời tiết rét đậm, rét hại kèm theo mưa kéo dài nên một số diện tích lúa mới gieo cấy tại cánh đồng Vườn Quan, thôn An Phúc, xã Song An bị ngập úng tạm thời. Không quản thời tiết rét buốt, nhiều nông dân đã sớm ra thăm đồng, kiểm tra lúa. Một số hộ đã chủ động

vận hành máy bơm dầu để bơm tát nước ra khỏi ruộng, ngược lại một số bà con đang lấy nước vào ruộng. Ông Phạm Quang Hinh, thôn An Phúc, xã Song An giải thích: Chúng tôi bảo đảm an toàn cây lúa trong thời tiết rét đậm, rét hại bằng cách giữ mực nước mặt ruộng từ 2 - 3cm đối với lúa cấy và giữ nước láng mặt ruộng đối với lúa gieo thẳng. Nước vừa đủ có tác dụng làm "áo" giữ ấm cho cây lúa, do đó chúng tôi tuyệt đối không để ruộng bị khô hạn hay ngập úng. Trước kia chúng tôi thường sử dụng thêm tro bếp giữ ấm cho cây lúa, mạ, nhưng hiện nay không còn tro bếp, chúng tôi cũng không bón phân đạm, phun kích thích

sinh trưởng cho cây lúa thời điểm này. Đến ngày 21/2, nông dân xã Minh Khai đã gieo cấy được 260ha trong tổng số 294ha lúa xuân. Ông Nguyễn Hồng Phú, Giám đốc HTXNN Minh Khai cho biết: Diện tích lúa xuân đại trà của địa phương được gieo cấy tập trung từ ngày 11 - 14/2, đến nay cây lúa còn non, yếu, khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt chưa tốt, dễ bị thiệt hại, hư hỏng. Nhận được thông tin dự báo thời tiết, từ ngày 19/2, HTX đã chỉ đạo nông dân tạm dừng gieo cấy lúa xuân để tránh thời tiết rét đậm, rét hại; chỉ gieo cấy trở lại khi nhiệt độ tối thiểu từ 18 - 20°C. HTX chỉ đạo tổ thủy nông các

thôn điều tiết nước hợp lý ở các xứ đồng, bảo đảm giữ nông mực nước mặt ruộng, giữ ấm cho cây lúa; vận động nông dân thường xuyên kiểm tra, theo dõi diện tích lúa đã gieo cấy, đặc biệt là lúa gieo thẳng, sẵn sàng tiến hành ngâm ủ, gieo mạ nền dự phòng để thay thế cho diện tích lúa bị hỏng do rét đậm, rét hại, bảo đảm thời vụ sản xuất. Bà Đỗ Thị Thủy, thôn Khê Kiều, xã Minh Khai cho biết: Gia đình tôi đã hoàn thành gieo cấy 5,3 sào lúa xuân từ ngày 12/2. Đến nay, lúa cấy đang bắt đầu bén rễ hồi xanh, lúa gieo thẳng đang ra 1 - 2 lá. Qua kiểm tra, 4 sào lúa cấy cơ bản ổn định nhưng 1,3 sào lúa gieo thẳng có nguy cơ bị hỏng do thời tiết khắc nghiệt. Gia đình tôi đã ngâm ủ 2kg thóc, chuẩn bị gieo mạ nền dự phòng, sẵn sàng cấy bổ sung cho diện tích lúa bị thiệt hại. Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Đến ngày 21/2, toàn huyện đã gieo cấy được gần 7.000ha lúa xuân, trong đó 70% diện tích là các giống lúa chất lượng cao, có khả năng chịu rét kém như Bắc thơm, T10. Nếu thời tiết thuận lợi, huyện phấn đấu hoàn thành 100% diện tích gieo cấy vào ngày 25/2. Tuy nhiên, những ngày này, thời tiết rét đậm, rét hại, nền nhiệt giảm xuống dưới 10°C, Phòng Nông nghiệp



Nông dân Vũ Thư che phủ nilon, chống rét cho mạ nền, chờ khi thời tiết thuận lợi mới tiến hành gieo cấy.

và Phát triển nông thôn đã sớm tham mưu UBND huyện triển khai các biện pháp quyết liệt để phòng, chống rét, bảo vệ an toàn lúa xuân. Huyện chỉ đạo các địa phương tạm dừng gieo cấy những diện tích còn lại, khi nhiệt độ tối thiểu từ 18 - 20°C mới tiếp tục gieo cấy. Hướng dẫn các địa phương tích trữ nước trong hệ thống sông kênh, điều tiết nước hợp lý trên các xứ đồng, bảo đảm mực nước mặt ruộng từ 2 - 3cm đối với lúa cấy và giữ nước láng mặt ruộng đối với lúa gieo thẳng, lấy nước làm "áo" giữ ấm hiệu quả cho cây lúa. Các HTXNN tuyên truyền, khuyến cáo nông dân không sử dụng thuốc trừ cỏ, phân đạm đơn, bón thúc, chất kích thích sinh trưởng cho cây lúa khi nhiệt độ dưới 15°C. Đối với diện tích mạ xanh, hướng dẫn nông dân che phủ nilon, chăm sóc, bảo vệ kịp thời, không để mạ chết rét. Đối với số thóc giống ngâm ủ để gieo thẳng, bà con thực hiện các biện pháp như ngâm ủ mạ dư thừa hoặc có thể chuyển sang gieo mạ trên nền đất cứng, có che phủ nilon giữ ấm, phục vụ cấy lúa về sau. Các địa phương tuyên truyền, vận động nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đánh giá tình hình, với các diện tích có nguy cơ cao bị chết rét, nhất là các diện tích lúa gieo thẳng cần chủ động sớm các biện pháp tích trữ mạ dư thừa hoặc ngâm ủ mạ dự phòng bằng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn như Đài thơm 8, Thiên ưu 8, QR1, N97, sẵn sàng sử dụng để bảo đảm thời vụ.

Các biện pháp phòng chống rét <15°C

LÚA và RAU MÀU

KHÔNG GIEO, CẤY, TÁI CẤY, BÓN PHÂN ĐẠM

Với chân ruộng
Ngày tháo nước cạn

Đêm tháo nước vào ngập 1/3-1/2 cây lúa

Với Mạ mới gieo

- Làm khum vòm phủ kín bằng nilon trắng
- Luôn giữ đủ ẩm cho mạ
- Rắc tro bếp lên mặt luống

Với Mạ đã lên xanh tốt
Che phủ kín bằng nilon trắng

Mạ được Mạ sản

Đưa nước vào ngập 1/3-1/2 cây mạ Tưới ẩm

Thu hoạch ngay những loại đã đến kỳ

Tưới đủ ẩm
Bón thêm phân kali, phân lân kết hợp ủ gốc bằng mùn, rơm, rạ

Theo dõi sát **sinh vật gây hại** trên cây

Khi có **sương muối** dùng thùng úo da, vòi bơm tưới, phun nước trên mặt lá

Với rau ăn lá Che bằng **nilon trắng**

Cây lạc, đậu tương, ớt, ngô xuân **Không gieo trồng** khi nhiệt độ < 13°C

Tia thừa hợp lý cành, nhánh Tiến hành thu phần nhân tạo, thu phần bổ sung cho các loại rau ăn quả (cà chua, bí đỏ...)

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
infographics.vn

Giữ ấm cho vật nuôi



Có kinh nghiệm trong chăn nuôi, đàn gà của gia đình ông Nguyễn Bá Chuẩn, xã Dương Hồng Thủy (Thái Thụy) luôn phát triển khỏe mạnh.

Những ngày qua nhiệt độ xuống thấp, rét đậm, rét hại kéo dài, để chống rét cho vật nuôi, các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. Từ mấy ngày trước, khi nghe thông tin về đợt rét đậm, rét hại, gia đình ông Đặng Văn Chính, xã Minh Khai (Vũ Thư) đã chủ động che chắn chuồng trại chăn nuôi bò thịt bằng phông bạt; tích trữ thức ăn tinh và cỏ để bổ sung năng lượng, chống rét cho bò. Ông Chính cho biết: Đàn bò là khối tài sản lớn của gia đình, do đó trước khi mùa đông bắt đầu tôi đã sửa chữa chuồng trại, đồng thời cho bò ăn thêm thức ăn tinh và nước muối pha loãng để bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, bảo đảm cho bò phát triển khỏe mạnh. Tôi cũng thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thu gom phân, rắc bảo đảm nền chuồng luôn khô ráo, không bị đọng nước. Chăn nuôi gà thịt với số lượng lớn từ nhiều năm

nay, gia đình ông Nguyễn Bá Chuẩn, xã Dương Hồng Thủy (Thái Thụy) đã có nhiều kinh nghiệm chăm sóc, bảo vệ đàn gà trước rét đậm, rét hại. Vì vậy, đàn gà của gia đình ông phát triển khỏe mạnh. Ông Chuẩn cho biết: Gia đình tôi duy trì nuôi 4.000 con gà ri lai mỗi lứa. Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, độ ẩm trong không khí cao là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh và gây bệnh cho vật nuôi nói chung, đàn gà nói riêng. Vì vậy, việc tăng cường các biện pháp phòng bệnh, bảo đảm chăn nuôi an toàn, giảm thiểu thiệt hại luôn được tôi chú trọng. Mặc dù chuồng trại đã được xây dựng khép kín, chắn gió tương đối tốt, tuy nhiên vào những ngày nhiệt độ giảm sâu tôi vẫn phải sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng 24/24 giờ để tăng nhiệt độ chuồng nuôi, giữ ấm cho gà. Hiện nay, tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh trên 56.000 con, đàn lợn trên 600.000 con, đàn gia cầm trên 13 triệu con. Theo đánh giá của ngành chuyên môn,

trải qua nhiều đợt rét đậm, rét hại, nhìn chung người chăn nuôi đã có những kinh nghiệm thiết thực và thường chủ động phòng, chống mỗi khi nhiệt độ giảm sâu, chưa ghi nhận trường hợp vật nuôi chết do rét. Một số biện pháp phổ biến được bà con áp dụng là không chăn thả vật nuôi ngoài trời khi thời tiết giá rét; bổ sung thức ăn tinh (bột ngô, cám...), vitamin và khoáng chất. Tuy vậy, theo bà Nguyễn Thị Bén, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, các địa phương không nên chủ quan với rét đậm, rét hại, cần thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở hộ chăn nuôi, chủ trang trại thực hiện các biện pháp chống rét để bảo vệ đàn vật nuôi. Về chuồng trại, làm mái hoặc sửa chữa, củng cố chuồng trại bảo đảm đủ diện tích, nền chuồng luôn khô ráo, ấm và thoáng khí. Với kiểu chuồng hở, thực hiện che chắn bằng rèm, bạt sao cho che kín, tránh mưa hắt, gió lùa; có đủ chất độn lót chuồng; có lồng/chuồng úm gia súc, gia

cầm non. Đối với gia súc như trâu, bò... không chăn thả khi nhiệt độ xuống dưới 12°C, cần nuôi nhốt trong chuồng trại; làm và mặc áo ấm cho vật nuôi bằng các vật liệu như bao tải, chăn, vải cũ... Sử dụng bóng điện hồng ngoại để sưởi, giữ ấm chuồng trại; hoặc có thể sử dụng các nhiên liệu để đốt sưởi như trấu, củi, than... Trong quá trình đốt sưởi phải chú ý phòng hỏa hoạn và thoát khí độc (CO₂, CO...). Về thức ăn và nước uống, cho gia súc, gia cầm ăn uống đầy đủ. Đối với trâu, bò, cần bảo đảm đủ trữ rơm khô hoặc thức ăn ủ chua, bình quân từ 5 - 7kg/con/ngày; trong những ngày giá rét, bổ sung thêm thức ăn tinh như cám, ngô, gạo khoảng 1 - 2kg/con/ngày, cho uống nước ấm có pha muối loãng (20 - 30gram muối/con/ngày). Đối với lợn và gia cầm thường phẩm cho ăn theo khẩu phần tự do; đối với lợn, gia cầm sinh sản tăng khẩu phần từ 15 - 20% so với mức ăn bình thường và tăng cường dinh dưỡng, chú trọng bổ sung thuốc bổ như vitamin B, C, các men tiêu hóa... những ngày rét đậm cần pha nước ấm cho vật nuôi uống. Tăng cường thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định. Nhiệt độ xuống thấp kết hợp mưa ẩm kéo dài làm ảnh hưởng đến sức đề kháng của đàn vật nuôi, tạo môi trường thuận lợi cho các mầm bệnh nguy hiểm như vi rút bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng trên gia súc, cúm gia cầm, tai xanh ở lợn, viêm da nổi cục trên trâu, bò... tồn tại và phát triển, gây nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Ngành nông nghiệp khuyến cáo hộ chăn nuôi tiếp tục theo dõi sát diễn biến sức khỏe đàn vật nuôi để kịp thời báo cho cán bộ

thú y cơ sở phối hợp xác minh dịch bệnh, có biện pháp xử lý, hướng dẫn điều trị nhằm giảm thiểu thiệt hại. Những ngày qua thời tiết ẩm ướt, mưa kéo dài cộng với rét đậm, có ngày nhiệt độ xuống dưới 10°C. Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết, huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các địa phương triển khai các phương án phòng, chống rét, rét cho đàn vật nuôi. Gia đình anh Bùi Văn Tân, xóm 4, thôn Chung Linh, xã Quỳnh Khê hiện đang nuôi 13 con lợn nái, trong đó 7 con sắp tới thời kỳ đẻ và 100 con lợn thịt, lợn con. Sau tết, thời tiết mưa rét kéo dài, để bảo đảm cho đàn vật nuôi không mắc bệnh và phát triển tốt, gia đình anh đã chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi. Anh Tân chia sẻ: So với mọi năm, năm nay sau tết thời tiết mưa nhiều và lạnh hơn. Với kinh nghiệm nhiều năm chăn nuôi, ngay từ đầu năm, khi bắt đầu xuất hiện đợt rét gia đình tôi chủ động gia cố chuồng trại; chuẩn bị sẵn thức ăn đủ chất dinh dưỡng, tăng hàm lượng vitamin, men tiêu hóa. Trong điều kiện thời tiết xuống dưới 15°C, bố trí đèn sưởi và bóng điện nhiệt độ cao để sưởi ấm cho vật nuôi; thường xuyên vệ sinh chuồng để phòng dịch bệnh. Cũng như gia đình anh Tân, gia đình ông Vũ Như Khoa, thôn Đà Thôn, xã Quỳnh Khê có thâm niên nuôi trâu, bò sinh sản và trâu, bò thịt. Trước tết, gia đình ông đã xuất bán hàng chục con trâu, bò, thu về trên 200 triệu đồng. Hiện gia đình ông còn 5 cặp bò đẻ, 11 con bê nên việc bảo vệ sức khỏe cho đàn bò trước thời tiết giá rét được gia đình ông rất chú trọng. Ông Khoa tâm sự: Trâu, bò là tài sản lớn của gia đình, trước đây đã có nhiều trường hợp trâu, bò chết do ảnh hưởng của thời tiết.

Bản thân tôi là Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã nên cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. Ngay sau mỗi vụ gặt, tôi đã chủ động dự trữ, thu mua rơm phơi khô để ủ; ngoài ra còn trồng thêm cỏ voi, chuối, ngô làm thức ăn cho vật nuôi trong những ngày giá rét. Cùng với đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, khi thời tiết có dấu hiệu rét đậm, gia đình không thả trâu, bò ra ngoài đồng, chủ động sưởi ấm bằng cách đốt củi, quây kín chuồng, cho vật nuôi uống nước muối pha loãng. Với vai trò Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã, tôi thường xuyên viết bài tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi. Không riêng gia đình ông Khoa, anh Tân mà hầu hết các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Quỳnh Khê đều chủ động bảo vệ đàn vật nuôi trước khi mùa đông bắt đầu như sửa chữa chuồng trại, dự trữ thức ăn, theo dõi thời tiết để ứng phó kịp thời. Theo thống kê, huyện Quỳnh Phụ hiện có tổng đàn lợn khoảng 130.000 con, đàn gia cầm 1,6 triệu con, đàn chó, mèo trên 30.000 con và trên 7.000 con trâu, bò. Những

năm qua, chăn nuôi đã trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế bền vững của các gia đình nên ý thức bảo vệ, phòng, chống rét cho đàn vật nuôi của người dân được nâng lên. Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, rét đậm có thể kéo dài, để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đối, rét cho đàn gia súc trong mùa đông, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các biện pháp đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, rét cho gia súc ngay từ đầu vụ; chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống rét, rét cho gia súc, gia cầm; đôn đốc đối ngũ cán bộ nông nghiệp phụ trách xã trực tiếp hướng dẫn các hộ chăn nuôi khử trùng vệ sinh chuồng trại, thực hiện tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi. Với các giải pháp tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống rét, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, huyện Quỳnh Phụ quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại trên đàn gia súc do thời tiết gây ra.

NGÂN HUYỀN - NGUYỄN CƯỜNG



Anh Bùi Văn Tân, thôn Chung Linh, xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ) vệ sinh chuồng trại để phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi.